



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐/๑๔๗๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง. ๙๒๐๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการจัดการอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง และสิเกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงาน กศน. ได้ส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอแจ้งประกาศรายชื่อฯ ดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๑๖




ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน.
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๘๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบ และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย และกฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๒) กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสามปีงบประมาณ และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสำนักงาน กศน. เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ยืนยันสภาพจริง และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงาน กศน. ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายวัลลพ สงวนนาม)
เลขาธิการ กศน.

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	หน่วยงาน	
				สถานศึกษา/ กศน.อำเภอ/เขต	จังหวัด
๑๑๒	นางสาวไชเราะ จะปะกียา	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ไม้แก่น	ปัตตานี
๑๑๓	นางสาววิภาณันท์ พุทธบุญกุล	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	เมืองสตูล	สตูล
๑๑๔	นายมรกต กันหนองผือ	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ละงู	สตูล
๑๑๕	นายอาดำ ลิงลาห์	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการ	ทุ่งหว้า	สตูล
๑๑๖	ว่าที่ ร.ท.ประวิตร จินตประสาท	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	บาเจาะ	นราธิวาส
๑๑๗	นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	สุโหงปาดี	นราธิวาส
๑๑๘	นายคมกฤษ สาหลัง	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการ	เจาะไอร้อง	นราธิวาส
๑๑๙	นางสาวมฤตชนัญ กาญจนานนท์	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ละอุ่น	ระนอง
๑๒๐	นายวีระพันธ์ สุทธิเพชร	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	กะเปอร์	ระนอง
๑๒๑	นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	สุขสำราญ	ระนอง
๑๒๒	นางสาวบุปผาชาติ เรืองกุล	รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด	ชำนาญการพิเศษ	-	สงขลา
๑๒๓	นางโสเพ็ญ ย้อยอัด	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	สะเดา	สงขลา
๑๒๔	นางสาวพัชรี ไชยโรจน์	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการ	คลองหอยโข่ง	สงขลา
๑๒๕	นางประไพ ณ รังษี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	หาดใหญ่	สงขลา
๑๒๖	นางไพลิน หดย้อย	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการ	ทับปุด	พังงา
๑๒๗	นางสาวจุฑามาส แก้วมี	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	สิเกา	ตรัง
๑๒๘	นางปานิสรุา อภิชัยสรพันธ์	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	เมืองตรัง	ตรัง
๑๒๙	นางสาวพนิดา พุ่มขำ	ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ	-	ตรัง
๑๓๐	นางละออง ภูกลาง	ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ	-	ตรัง
๑๓๑	นางพิธีพร ภักดีพิทักษ์กุล	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี
๑๓๒	นางสาวอภิญา อาวุธ	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี
๑๓๓	นายเอกชัย หนูโย	ครู	ชำนาญการ	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี
๑๓๔	นางจิตรลดา แก้วศรี	ครู	ชำนาญการ	ไชยา	สุราษฎร์ธานี
๑๓๕	นางกอบกุล กลับอำไพ	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
๑๓๖	นางสมศรี นาครัตน์	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ถ้ำพรรณรา	นครศรีธรรมราช
๑๓๗	นางสุจินต์ ศรีวิสุทธิ	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
๑๓๘	นางกัลยา สุทิน	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการพิเศษ	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
๑๓๙	นายชวลวิทย์ ไชยทัศน์ย์	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการ	พิปูน	นครศรีธรรมราช
๑๔๐	นางโสภา สมหวัง	ผอ.กศน.อำเภอ	ชำนาญการ	ลำทับ	กระบี่
๑๔๑	นางสาวสมพิศ ดวงแก้ว	ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ	-	กระบี่